
sþ. 43. Fyrirspurn [37. máll
til atvinnumálaráðherra um raforku mál.

Frá Páli Zóphóníassyni og Páli Þorsteinssyni.

Hefur ríkisstjórnin gert ráðstafanir til þess, að fullnægt verði sem fyrst raf-
magnsþörf þeirra heimila í landinu, sem geta ekki fengið raforku frá stórum vatns-
aflsstöðvum?


